

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ครั้งที่ 24/2555

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M

ผู้เข้าประชุม

อาจารย์สายัน พุทธลา, อาจารย์พริภา ไกรเทพ, นางสาวอัญชลี โพธิารมย์, นางสาวนัทธี เพ็องฟู, นายสุนทร ปาละพันธ์, นายอดิสร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทวีลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, นายบัญญัติ เสกนาโชค, นายกรภัทร์ งอกจันทิก, นายจิตติวัฒน์ กิ่งแก้ว เจริญรัตน์

ผู้ไม่มาประชุม

ศศ.ดร.จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์, อาจารย์ธีรฉัตรวัลย์ ปานกลาง, นางสาวชินชิวิน พลายบัว

เริ่มประชุมเวลา 11.20 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การใช้สารเสพติดผสมลงเครื่องดื่ม

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การใช้สารเสพติดผสมลงในเครื่องดื่ม ซึ่งจะต้องมีการตรวจตราให้มากยิ่งขึ้น โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาพร้อมคุยกับนิสิตนักศึกษา หรือการจับอบรมถ้านิสิตต้องการที่จะเลิกอย่างถาวรซึ่งขอให้อาจารย์พริภาเป็นผู้ดูแล พร้อมกระตุ้นให้ว่าที่ร้อยโทบัญญัติจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ไอ หรือสารเสพติดอื่นที่นำมาผสมกับเครื่องดื่ม ประเภทต่าง ๆ ที่ให้โทษเมื่อเวลาเสพเข้าไปเป็นจำนวนมากๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์พริภาเสริมในเรื่องนี้ว่า เมื่อเวลาที่นิสิต นักศึกษามีอาการมึนเมาได้มีการทำลายข้าวของทางราชการทำให้ได้รับความเสียหายด้วย

1.2 การเล่นเกมพนันของนิสิตนักศึกษา

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจับกลุ่มเล่นเกมพนันของนิสิตนักศึกษาตามอาคารต่าง ๆ โดยในวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่านอธิการบดีได้พบเห็นเหตุการณ์นิสิตนักศึกษาจับกลุ่มเล่นเกมพนันและมีการนำอุปกรณ์ต่อพ่วงสายไฟฟ้าจากอาคารเรียนด้านข้าง ซึ่งประธานฯ ได้ประสานงานกับอาจารย์ธีรฉัตรวัลย์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามานำตัวไป ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษากลุ่มเดิม พร้อมนี้ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทบัญญัตินำป้ายไปติดว่าห้ามเข้าและนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเก็บที่สำนักฯ โดยด่วน และจะนัดประชุมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 23/2555

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การอบรมผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 1

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การอบรมผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 1 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยมอบหมายให้จิตติวัฒน์และนายกรภัทร์ ช่วยกันสรุปภาพกิจกรรมให้เรียบร้อย

3.2 การอบรมผู้นำนิสิต รุ่นที่ 22

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การอบรมผู้นำนิสิต รุ่นที่ 22 ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ค่ายศรีสวาท อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา โดยรถจะออกเวลา 07.00 น. ซึ่งผู้ที่จะเดินทางไปขอให้แจ้งชื่อได้ที่นายวิเชียรเพื่อจัดเตรียมที่พัก

3.3 การจัดงาน Job Fair

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดงาน Job Fair ในวันปัจฉิมนิเทศ วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนายกรภัทร์ ได้แจ้งเกี่ยวกับการประสานงานกับบริษัทวิญญูฯ ว่าจะเข้ามาคุยในเรื่องรายละเอียดของงาน ในวันที่ 28 มกราคม 2556 นี้

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การเข้าร่วมอบรม

นายอัคริกร แจ้จ้งเรื่อง การเข้าร่วมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุพืชเนื่องในพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ ลำตะคอง

5.2 การรื้อของช่องทางระหว่างอาคารเรียน และงานอื่นๆ

ว่าที่ร้อยโทบุญญิติ แจ้จ้งเรื่อง การรื้อสิ่งของต่าง ๆ ออกจากช่องทางระหว่างอาคารที่เป็นแหล่งมั่วสุ่มและเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษา พร้อมกันเชือกและคิดป้ายห้ามเข้าเนื่องจากเป็นสถานที่อันตรายและมีกระแสไฟฟ้าแรงสูง พร้อมทั้งรายงานเรื่องการนำนิสิตเข้าร่วมงานสภากาชาดไทยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 เรียบร้อยดี โดยในตอนบ่ายจะรบกวนนายขวัญชัยชัยบรรดไปนำอุปกรณ์กลับมามหาวิทยาลัยฯ และในวันที่ 26 ก.พ. – 4 มี.ค. 2556 จะมีการสอบของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 4 ชาย และ วันที่ 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 2556 จะมีการสอบของนักศึกษาวิชาทหารปี 5 หญิง ส่วนการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเรื่องไปเรียบร้อยแล้วและจะส่งของในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2556

5.3 การดูแลเรื่องยาเสพติด

อาจารย์พรธิกา แจ้จ้งเรื่อง การดูแลเรื่องยาเสพติดและการพนันต่าง ๆ โดยไม่ยอกให้ว่าที่ร้อยโทบุญญิติไปเพียงลำพัง ควรมีเจ้าหน้าที่คนอื่นไปด้วยเพื่อความปลอดภัย

5.4 การรับบริจาคโลหิต

ประธานฯ แจ้จ้งเรื่อง การรับบริจาคโลหิต โดยได้มอบหมายให้นายวิเชียรและศูนย์เวชศึกษาป้องกันประสานงานเกี่ยวกับการติดต่อเรื่องโรงพยาบาลที่จะทำการรับบริจาคโลหิต รวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

เลิกประชุมเวลา 11.04 น.

นางสาวนัทธี เฟื่องฟู ผู้บันทึกการประชุม
อาจารย์สายัน พุทธิลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม